

Media	Naew Na	Frequency	Daily	Date	2024-03-11
Page	16	Section	สุขภาพ-ความงาม	Media Type	Newspaper
Column Inch	77.00	Color	bw	Circulation	900,000
Ads Value	฿ 96,250.00	PR Value	฿ 288,750.00	Ads Rate	฿ 1,250.00

Headline	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ รมรณรงค์วันไตโลก ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พืชโรครไต ใส่ใจการใช้ยา
URL	
Summary	

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ รมรณรงค์วันไตโลก ‘ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พืชโรครไต ใส่ใจการใช้ยา’



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม “KIDNEY Health for All สุขภาพไตดีสำหรับทุกคน” ภายใต้คำขวัญรณรงค์เนื่องในวันไตโลก ประจำปี 2567 “ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พืชโรครไต ใส่ใจการใช้ยา” มุ่งเน้นบริการวิชาการและวิชาชีพ สร้างการตระหนักรู้เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบริการดูแลรักษาโรคไตในประเทศไทยที่ก้าวหน้า เท่าเทียม และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่เหมาะสมครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการตระหนักรู้ถึงการใช้ยาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพไต

เนื่องจากสถานการณ์โรคไตวายเรื้อรังในปัจจุบันมีอุบัติการณ์และความชุกมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และมีแนวโน้มของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตรายใหม่ที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ การจัดกิจกรรม “Kidney Health for All สุขภาพไตดีสำหรับทุกคน” ของศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงมุ่งหวังให้ประชาชนทราบระดับความเสี่ยง หันมาดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันการเกิดโรคและชะลอการเสื่อมของไต พร้อมการได้รับคำปรึกษาแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาและประธานราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้กับประชาชนทุกระดับชั้นให้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกัน

อีกทั้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิดา ไซติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นายแพทย์ศุภณัฐ วรวิชชวงษ์, นายแพทย์ปรัชญา พุ่มอุทัยวิรัตน์ และนายแพทย์ปิยพันธ์ ประพันธ์วัฒน์ ชั้นเวท

เสวนาให้ความรู้ถึงการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพไต พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน ลดความดัน ลดความเค็ม ลดความเสี่ยงโรคไต รวมทั้งการสาธิตเมนูการรับประทานอาหารอย่างไร ให้ไตไม่พัง ให้ความรู้โดย แพทย์หญิงสิริ วงศ์รักมิตร แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และ ญานี พุ่มเจริญ นักกำหนดอาหารที่ร่วมให้ความรู้ควบคู่กับการปรุงอาหารเมนู wrap ยำพู่नाเพื่อสุขภาพ โดยมี ดีเจเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง

ภายในงานมีสถานีสุขภาพเพื่อคนรักไต อาทิ การตรวจคัดกรองหาโปรตีนในปัสสาวะ, การให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพไตที่ดี, แนะนำโภชนาการ, ให้คำปรึกษาเรื่องยา เป็นต้น นอกจากนี้ จากสถิติข้อมูลพบว่าคนไทยปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ “ไต” ที่มีผู้ป่วยรอปลูกถ่ายมากที่สุดกว่า 6,000 รายต่อปี งานปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคอวัยวะเนื่องในวันไตโลกภายในงานด้วย

สำหรับศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้น และระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต ทำงานร่วมกันกับโภชนากร เภสัชกร และพยาบาลประจำศูนย์ในการประเมินการทำงานของระบบไต ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคไตโดยทีมแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต ณ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง และให้บริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังหรือเฉียบพลันด้วยเครื่องไตเทียมชนิดพิเศษและเทคโนโลยีกระบวนการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง ณ ศูนย์โรคไต ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มະเร็งวิทยาจุฬารัตน์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สอดตามเพิ่มเติม โทร. 02-5766192-3